



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๐๔๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-  
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร  
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

*(Handwritten signature)*

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ จุดแห่งสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัด งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพฯทุกข่าวยุติ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com) [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 2/2564 วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

### ข่าวผู้บริหาร

- ๑ กทม. เตรียมชุดบ้านพักคนชราบึงสะแกงาม พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
- ๑ “รวมใจไทย ด้านภัยโควิด-19” สบค.กทม. ขอบุณประชาชนช่วยสกัดโควิด-19

### ข่าวสำนัก

- ๑ สสส. เข้ม สวนสาธารณะ ลดการแพร่เชื้อ COVID-19

### ข่าวสำนักงานเขต

- ๑ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ๑ หลายเขตณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก
- ๑ ภาษีเจริญจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงวัยในชุมชน
- ๑ สายไหมแจ้งคบริการงานทะเบียนในวันเสาร์และจำกัดจำนวนผู้รับบริการ
- ๑ มีนบุรีเตือนลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 64
- ๑ บางกอกใหญ่เพิ่มช่องทางบริการใหม่ สื่อสาร กระชับ ฉับไว Line “@bangkokyai\_bkk”  
ตอบ โจทย์ New Normal
- ๑ ภาษีเจริญจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ม.ค. 64
- ๑ หนองแขมจัดโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล
- ๑ ลาดกระบังจัดกิจกรรมขะริไซเคิลแลกไป@ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว
- ๑ หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด

### ข่าวรับสมัครงาน

- ๑ กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

กรุงเทพมหานครขยายเวลาตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้นเดือน ม.ค. 64

ดังนั้นประชาชนที่ได้รับเอกสารแจ้งรายการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคํอพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้ประสงค์เดินทางไปตรวจสอบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ สำนักงานเขตที่ตั้งของสังหาริมทรัพย์ ไม่ต้องเร่งรีบขอให้ทยอยติดต่อสำนักงานเขตที่ตั้งของสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

## ข่าวผู้บริหาร

**กทม. เตรียมผู้ดับบ้านพักคนชราปิงสะแกงาม พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19**

(5 ม.ค. 64) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ ปิงสะแกงาม เขตคลองสามวา ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับบริจาคที่ดินรวม 32-1-16 ไร่ มาจากผู้มีจิตศรัทธา ตั้งอยู่ในบริเวณปิงสะแกงาม แนวคิดการออกแบบคือการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิตด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนสาธารณะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และลานจอดรถยนต์ ส่วนกึ่งสาธารณะ ได้แก่ อาคารอำนวยการ และอาคารฝึกอาชีพ อาคารศูนย์อาหาร สวนสุขภาพ อาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และส่วนที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ และอาคารกิจกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 65 สามารถรองรับผู้สูงอายุได้กว่า 150 คน สำหรับงบประมาณในการดำเนินการมีทั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานครเอง และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ เวลาในการให้บริการ การเว้นระยะห่าง การใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” การเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การจัดจุดล้างมือหรือแอลกอฮอล์ไว้บริการ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นั่งดื่มภายในร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการเชื้อโควิด-19 พร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาถึงการทำงานจากที่บ้าน (WFH) ของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่พักอาศัยในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง หากสามารถทำได้ให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน แทนการเดินทางมาทำงานตามปกติ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ลดจำนวนจุดสกัดและตรวจคัดกรองจาก 14 จุด เหลือ 8 จุด เพื่อให้มีความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เป็นหลัก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นวิธีที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

(ชลธิชา/พัชรินทร์...สปส. รายงาน)

**“รวมใจไทย ต้านภัยโควิด-19” ศบค.กทม. ขอขอบคุณประชาชนช่วยสกัดโควิด-19**

(5 ม.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 3/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ศบค.กทม. ขอขอบคุณประชาชนในชุมชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแส ทำให้หน่วยงานราชการสามารถจับกุมชาวต่างประเศที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายได้ทั้งสิ้น จำนวน 19 ราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าวได้ตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึง 7 ราย ส่วนอีก 12 ราย อยู่ระหว่างกักตัวและรอการตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 ต่อกรณีดังกล่าว ศบค.กทม. จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบแหล่งมั่วสุมกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดแหล่งมั่วสุมกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคโควิด-19 ที่สำคัญ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและทำความเข้าใจประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 4 ม.ค. 64 รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานครข้างต้นให้ชัดเจน โดยให้ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศฯ และมาตรการแนบท้ายดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ จะต้องมีการกั้นระหว่างผู้ใช้บริการกับอาหารที่จำหน่าย มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 1.5 ม. หากมีระยะห่างน้อยกว่า 1.5 ม. แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ม. จะต้องมีการกั้นระหว่างลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ขอให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบว่า หากผู้ใดได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างกักกันตนเองหากพบว่ามีอาการผิดปกติ ขอให้รีบไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาล หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์ด้วย

(ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

ชาวสำนักสสส. เข้ม สวนสาธารณะ ลดการแพร่เชื้อ COVID-19

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงพื้นที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ และกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดวง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการการใช้บริการสวนสาธารณะ ทั้ง 39 แห่ง ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ตามมาตรการควบคุม ดูแลผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามหลัก Social distancing ดังนี้ (1) ปิดประกาศแจ้งมาตรการ และข้อกำหนดในการเข้าใช้บริการสวนสาธารณะในทุกประตูเข้า-ออก โดยจัดทำเป็นป้ายประกาศ แผ่นพับ และสื่อทุกช่องทาง (2) กำหนดเปิดประตูทางเข้า-ออก สวนสาธารณะ โดยสวนขนาดใหญ่ เปิด 2 ประตู (ยกเว้นสวนหลวง ร.9 และสวนลุมพินี เปิด 4 ประตู) สวนสวนขนาดกลาง และสวนขนาดเล็ก เปิด 1 ประตู พร้อมทั้งตั้ง จุดคัดกรองผู้มาใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการสวนสาธารณะ (วัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลล้างมือ) (3) ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมใส่ หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เข้าใช้บริการภายในสวนสาธารณะ และต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการในสวนสาธารณะ (4) ให้ผู้เข้าใช้บริการดำเนินการตามมาตรการ Social distancing ในการรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง (5) อนุญาตให้นั่งพักพักผ่อนบริเวณสนามหญ้าภายในสวนสาธารณะได้ แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร (6) กรณีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขออนุญาตใช้สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกแห่งในการจัดกิจกรรมทุกประเภท อนุญาตให้มีผู้ร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน โดยต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing อย่างเคร่งครัด จนกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย (7) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งมาตรการ แนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างใช้บริการ ภายในสวนให้ทราบเป็นระยะๆ (8) ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่สวนทุกแห่งก่อนและหลังเปิดให้บริการ และทำความสะอาด ห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการสวน และ (9) ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการตรวจสอบผู้ใช้บริการด้วยตนเอง หากพบเห็นผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทาง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สวนเพื่อเข้าไปแจ้งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด

----- (ปชส...สสส. รายงาน)

**หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตหลักสี่** เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 10 ม.ค. 64 ณ ชุมชนปตอ.1 (1) วันที่ 17 ม.ค. 64 ชุมชนราชพฤกษ์ และหมู่บ้านชินกมลนิเวศน์ 2 วันที่ 24 ม.ค. 64 หมู่บ้านชินอนันต์ และวันที่ 31 ม.ค. 64 ชุมชนปตอ.1 (2) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7434, 7436 หรือโทร. 0 2576 1393

**เขตลาดพร้าว** วันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านมหาสา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246

**เขตสายไหม** วันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านรสาพาร์คเลน วัชรพล หมู่บ้านร็อคการ์เด็น โสม 1 หมู่บ้านมนชญา 1 หมู่บ้านแก้วแสนห้า และหมู่บ้านรัชธานี 7 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2158 7365

**เขตประเวศ** วันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านพลัสซิตีพาร์ค แขวงหนองบอน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตสวนหลวง** วันที่ 9 ม.ค. 64 ณ ชุมชนสมานมิตร ช.รามคำแหง 4 และ ช.รามคำแหง 4 (ทั้งซอย) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

**เขตบางกอกใหญ่** เวลา 09.00-11.00 น. วันที่ 10 ม.ค.64 ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ วันที่ 17 ม.ค.64 ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ วันที่ 24 ม.ค.64 ชุมชนวัดประดิษฐ์พลี และวันที่ 31 ม.ค.64 ชุมชนวัดศรีวิชัย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2457 5624

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่อยู่อาศัยประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

**เขตภาษีเจริญ** วันที่ 8 ม.ค. 64 ณ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 1 และวันที่ 12 ม.ค. 64 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

**เขตธนบุรี** วันที่ 7 ม.ค. 64 ณ ชุมชนโรงคราม และวันที่ 8 ม.ค. 64 โรงเรียนประถมสาธิตบ้านสมเด็จพระยา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618-9

**เขตประเวศ** วันที่ 7 ม.ค. 64 ณ ชุมชนปากคลองสองห้อง ช.อ่อนนุช 63 แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 02 328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**ภาษีเจริญจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงวัยในชุมชน**

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงวัยในชุมชน ในวันที่ 9 ม.ค. 64 ณ วัดนิมมานรดี เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงวัย ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคล ผู้มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เขตฯ ร่วมกับวัดนิมมานรดี นำข่าวสารและเงินค่าพาหนะเดินทางมอบแก่ผู้สูงอายุในเขตภาษีเจริญ ทุกวันที่ 9 ของเดือน โดยมีหลวงพ่อดวงพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2413 1697, 0 2413 0565 ต่อ 6636-6637

----- (ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

**สายไหมแจ้งงดบริการงานทะเบียนในวันเสาร์และจำกัดจำนวนผู้รับบริการ**

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว เขตฯ โดยฝ่ายทะเบียน ยังคงเปิดให้บริการ และมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมากนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ เขตฯ จึงขอแจ้งงดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ในทุกวัน (ยกเว้นรับแจ้งการเกิด - การตาย โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00-16.00 น.) และกำหนดจำกัดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) งานทะเบียนต่างๆ ดังนี้ 1. งานทะเบียนราษฎร จำกัดจำนวน 80 รายต่อวัน 2. งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จำกัดจำนวน 100 รายต่อวัน 3. งานทะเบียนทั่วไป จำกัดจำนวน 35 รายต่อวัน โดยกำหนดเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2158 7358

(ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

**มีนบุรีเตือนลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 64**

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 64 ณ บริเวณศูนย์อำนวยการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตมีนบุรี ในวันและเวลาราชการ เขตฯ จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์) มาลงทะเบียน ตามกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดปัญหาการยื่นข้อทักท้วงและไม่ทันตามกำหนดเวลา โดยจะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2540 7901 ต่อ 6686-8 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2505) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตมีนบุรี และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถยื่นหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย พร้อมสำเนาเอกสารทั้งหมดอีก 1 ชุด หากไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้มาแทนได้ โดยผู้ที่มามอบอำนาจต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดจากเดือนเกิด ที่ผู้สูงอายุมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565 เป็นต้นไป) และจะได้รับทุกเดือนตามมติ คณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

(ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

**บางกอกใหญ่เพิ่มช่องทางบริการใหม่ สื่อสาร กระชับ ฉับไว Line “@bangkokyai\_bkk” ตอบโจทย์ New Normal**

นางสาวกรรณา รูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชนควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) จึงได้เปิดให้บริการติดต่อราชการ ในรูปแบบใหม่ (New Normal) บน Application Line ที่ชื่อว่า “@bangkokyai\_bkk” เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานเขต เพื่อลดความแออัดและรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal Life Style สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ สามารถใช้บริการ โดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร Line “@bangkokyai\_bkk” พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วที่เพจ Facebook และเว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

(ปชส...เขตบางกอกใหญ่ รายงาน)

**ภายใต้เจริญจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ม.ค. 64**

นายณัฐพงษ์ มีโกคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ม.ค. ในวันที่ 11 ม.ค. 64 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์ ตลอดจนเป็นเวทีในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับนโยบาย โครงการและกิจกรรมของผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2413 1697, 0 2413 0565 ต่อ 6636-6637

----- (ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

**หนองแขมจัดโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล**

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เดือน ม.ค. 63 เขตฯ ได้มอบหมายฝ่ายเทศกาล จัดเจ้าหน้าที่เทศกาล พร้อมรถยนต์ติดป้ายข้างรถ “กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล” ให้บริการรับ-ส่งประชาชน ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล โดยกำหนดจุดบริการรับ-ส่ง ช่วงเวลา 21.00-24.00 น. จำนวน 2 จุดดังนี้ ปาก ซ.เพชรเกษม 110 และปากทาง ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา คอยให้บริการประชาชนในช่วงเวลาค่ำคืน โดยเฉพาะสภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับบ้านเวลากลางคืน ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการได้ทันที ติดต่อโทร. 0 2421 6400

----- (สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)

**ลาดกระบังจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่@ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว**

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ ในวันที่ 10 ม.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว แขวงสองต้นนุ่น ถ.ราษฎร์พัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและลดภาวะโลกร้อน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รวบรวมขยะรีไซเคิล มาร่วมแลกไข่ในกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

**เขตบางนา** จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม ในวันที่ 7 ม.ค. 64 เวลา 04.00-08.00 น. บริเวณ ถ.ลาซาล ถ.อุดมสุข และ ถ.สรรพาวุธ ได้แก่ สะพานลอยหน้าโรงเรียนบางกอกพัฒนา สะพานลอยหน้าโรงเรียนลาซาล สะพานลอยซอยอุดมสุข 18 สะพานลอยซอยอุดมสุข 26 สะพานลอยซอยอุดมสุข 30 สะพานลอยหน้าโรงเรียนอรรถวิทย์ และสะพานลอยหน้าตลาดสี่แยกบางนา ใกล้ทางเข้าวัดบางนาใน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

**เขตประเวศ** วันที่ 7 ม.ค. 64 ณ มัสยิดอามานาตุลอิสลาม (สุเหร่าศาลาลอย) ถ.อ่อนนุช ซ.53 สุเหร่าเกาะกลาง ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 14 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.สุภาพงษ์ 4-5 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านครัวริมบ่อ ถึงปากซอยโรงเรียนอามานาตุลอิสลาม ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.8 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าร้านคุณเอ ถึงสวนหย่อมสวนของพ่อ และถนนคูขนานมอเตอรเวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านมา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตหนองแขม** ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน เวลา 11.00 น. และเวลา 17.00 น. ดังนี้ ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 42 หลังและสะพานลอยคนเดินข้าม 12 แห่ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

**เขตยานนาวา** วันที่ 7 ม.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ณ วัดดอกไม้ และเวลา 13.00-15.00 น. วัดโพธิ์แมนคุณาราม

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ข่าวรับสมัครงาน**กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา**

นางสาวรณช สวดยคำข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

**เขตพระนคร** เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพี่เลี้ยง อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศหญิง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็ก การเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 8124-25 ต่อ 6575 หรือ 0 2628 9067 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.bangkok.go.th/pranakom](http://www.bangkok.go.th/pranakom) หัวข้อข่าวสารรับสมัครงาน ประกาศคัดเลือกบุคคล

**เขตป้อมปราบฯ** เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 282 4887 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.bangkok.go.th/pomprapsatruphai](http://www.bangkok.go.th/pomprapsatruphai) หัวข้อข่าวสาร ประกาศรับสมัครงาน

-----

(มูทิตา...สปส. รายงาน)